



วันฉลองวัดนักบุญยูดา บ้านดุง

(วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2012)

พี่น้องที่รัก ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2009 กล่าวคือ เมื่อสามปีที่ผ่านมา บารัค โอบามาได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าจับใจ ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งบอกว่า “เราได้เลือกความหวังเหนือความกลัว ผลประโยชน์ของความสามัคคีอยู่เหนือความขัดแย้งและความบาดหมาง” ท่ามกลางฝูงชนมากกว่า 2 ล้านคน ณ เนชั่นแนลมอลล์ สนามหญ้าด้านตะวันตกของอาคารรัฐสภา ประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐอเมริกาประกาศก้องว่า ชาวอเมริกาต้องมีความหวังที่อยู่เหนือความกลัวและความสามัคคีของพวกเขาต้องอยู่เหนือความขัดแย้งและความบาดหมางทั้งปวง แล้วมาร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญให้ได้

เป็นความจริงที่ว่าถ้าเราต้องการเอาชนะอุปสรรคหรือวิกฤตกาลในชีวิต ความหวังของเราต้องอยู่เหนือความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่า “เมื่อความหวังดับสูญไปแล้ว อะไรจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้” ความหวังเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้มนุษยชาติมีชีวิตชีวา มีความฝัน มีแผนการและมีการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคนจะบอกว่า “เราจะสูญเสียอะไรก็สูญเสียได้ แต่อย่าสูญเสียความหวังเป็นอันขาด เพราะความหวังมีค่าเทียบเท่ากับลมหายใจของเรา ถ้าปราศจากมัน เราก็คงปราศจากชีวิต” กล่าวได้ว่าความหวังเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนบนโลกนี้

อย่างไรก็ตาม ความหวังไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันกับการมองโลกในแง่ดี นั่นคือ ไม่ได้หมายถึงความมั่นใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่เป็นความเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นจะมีความหมายบางอย่าง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม สำหรับเราคริสตชน ความหวังมาจากพระเจ้าและเป็นความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระองค์และสุดท้ายพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จไป ในบทอ่านแรกวันนี้ประกาศกเยเรมีย์บอกเราว่า “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขา” (ยรม 17:7) ผู้รู้ท่านหนึ่งพูดถึงความหวังไว้อย่างน่าฟังว่า “คนมากมายอ้างว่าตนมีความหวัง แต่เฉพาะผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระคริสตเจ้าเท่านั้นที่จะอ้างได้อย่างเต็มปาก ความหวังไม่ได้เกิดจากพลังกำลัง สติปัญญา หรือโอกาสอำนาจ แต่มาจากพระเจ้า ในฐานะพระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เท่านั้นมีสิทธิที่จะสัญญาเรื่องความหวัง และพระองค์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะรักษาสัญญานั้นได้”



แม้ว่าความหวังเป็นสิ่งที่หาค่าเทียบมิได้ แต่เราสามารถสูญเสียมันไปได้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและไร้ทางออก หรือเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนว่ามีดมนไปหมด เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำอย่างไร นอกจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังและผู้ที่เราวางใจมากที่สุดแล้ว ยังมีใครอีกไหมที่เราสามารถพึ่งได้? แน่نون มี บุคคลคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์วัดบ้านดุงของเราที่แหละ นักบุญยูดา ผู้ซึ่งเรามาให้เกียรติเป็นพิเศษในวันนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง เป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกคนที่สิ้นหวัง และเป็นเสมือนที่พึ่งสุดท้ายของผู้ที่รู้สึกว่าคุณไม่มีทางออกและไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนี้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในหลายประเทศมีการสร้างสักการะสถาน วัด และโรงพยาบาลมากมายนับไม่ถ้วนและมอบให้นักบุญท่านนี้เป็นองค์อุปถัมภ์ แต่ในประเทศไทยของเรามีวัดที่นักบุญยูดาเป็นองค์อุปถัมภ์ที่นี้ที่เดียว พอคิดว่าไม่เพียงแค่นักบวชชาวบ้านดุงเท่านั้น แต่สังฆมณฑลอุดรธานีของเราโดยส่วนรวมด้วย โชคดีที่มีนักบุญยูดาอยู่ท่ามกลางเราและคอยช่วยอ่อนวอนพระเจ้าแทนเรา ด้วยเหตุนี้ เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง อย่าลืมนึกถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ มาพึ่งท่านและขอให้ท่านช่วยจุดประกายแห่งความหวังในตัวเราเพื่อที่เราจะสามารถพบทางออกที่ดีและถูกต้อง และก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เราแต่ละคนกำลังเผชิญหน้าอยู่

ชื่อ “ยูดา” เป็นคำภาษาฮีบรู แปลว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” เรารู้เรื่องราวของท่านจากพระคัมภีร์และธรรมเนียมของพระศาสนจักรน้อยมาก ข้อมูลที่เราพอทราบคือ ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคนและเป็นศิษย์กลุ่มแรกที่ได้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิด มีตำนานฉบับหนึ่งบอกว่าท่านได้ถูกส่งไปยังเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบัน ขณะนั้นกษัตริย์อับบอฮาร์แห่งเปอร์เซียประชวรหนักและไม่มีหมอคนใดสามารถรักษาได้ หลังจากได้ถามพระองค์เกี่ยวกับความเชื่อในอำนาจแห่งการรักษาของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านได้วางมือเหนือพระองค์และรักษาพระองค์ให้หายจากโรคร้ายดังกล่าว วันรุ่งขึ้นกษัตริย์ทรงมีพระบัญชาให้ประชาชนมารวมกันเพื่อฟังคำสั่งสอนของนักบุญยูดาและมีคนกลับใจจำนวนมาก นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระวรสารจึงได้แพร่กระจายไปทั่วภาคเหนือของอิหร่าน ไม่ว่าตำนานนี้จะจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นก็ตาม นักบุญยูดาได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยที่สิ้นหวังและสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับคริสตชนจำนวนมากในปัจจุบันนี้ไปแล้ว

พี่น้องที่รัก เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนมีความหวังด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็ไม่เชื่อว่าทุกคนจะพบกับความสมหวัง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น ให้เรามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า และมีความหมายบางอย่างที่เราต้องค้นให้พบ พระเจ้าอาจจะกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างกับเราผ่านทางเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายอันนั้นก็ได้ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เลวล้วนๆ โดยไม่มีแง่ดีเอาเสียเลย ดังนั้น พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความเชื่อและมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา



สังฆมณฑลอุดรธานี
www.udondiocese.org



แต่ละคน แล้วเราจะพบความหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ดีขึ้น จำไว้เสมอว่าพระเจ้าไม่เคยทำให้ผู้หวังและวางใจในพระองค์ต้องผิดหวัง ขอพระเจ้าผู้ประทานความหวังโปรดให้เราทุกคนที่มาร่วมฉลองวัดในวันนี้เปี่ยมด้วยความยินดีและสันติสุข และขอนักบุญยูดาช่วยเราทุกคนให้สมหวัง ให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และพบความหมายที่แท้จริงของเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา **ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน**